

รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
วันจันทร์ที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โปรแกรม Zoom

ผู้มาประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภูษะกา	รักษาราชการแทนอธิการบดี	ประธานกรรมการ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ	รองประธานกรรมการ
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.ทิวดี มณีโชติ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วศิริณ	คณบดีคณะครุศาสตร์	กรรมการ
๕. อาจารย์เมธี พรหมศิลา	คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	กรรมการ
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครรชิต มาระโกชน	คณบดีคณะวิทยาการจัดการ	กรรมการ
๗. อาจารย์สุรีย์พร ธรรมิกพงษ์	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	กรรมการ
๘. อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา	ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน	กรรมการและเลขานุการ
๙. ดร.พรพรรณ ดอนพนัส	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป บัณฑิตศึกษา	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. ศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ สังข์รักษา	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ติดภารกิจ
--------------------------------------	----------------------	-----------

ผู้เข้าร่วมประชุม

เริ่มประชุม ๑๓.๐๐ น

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภูษะกา ประธานกรรมการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ได้จัดทำหลักสูตรทางด้านหลักสูตรและมาตรฐานต่างๆ ให้แต่ละมหาวิทยาลัยราชภัฏ จำนวน ๓๘ แห่งได้เข้าอบรมลงทะเบียนเพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ให้กับงานนิติการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยไม่มีข้อแก้ไข

/ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ รายงานความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา กรรมการและเลขานุการ นำเสนอในที่ประชุมว่า บัณฑิตศึกษาได้ติดตามการรายงานความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ โดยมีนักศึกษาคงค้างจำนวน ๓ คน การดำเนินการเป็นไปตามแผน และจะครบระยะเวลาการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา ๖ ปีการศึกษา ในภาคเรียนที่ ๓/๒๕๖๖ รายที่ ๑ จะขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รายที่ ๒ จะขอสอบวิทยานิพนธ์ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และรายที่ ๓ อยู่ระหว่างพัฒนา เค้าโครงวิทยานิพนธ์

มติที่ประชุม รับทราบ การรายงานความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์นักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ มอบบัณฑิตศึกษาประสานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และนักศึกษา กำกับการทำวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามแผนที่ระบุไว้

๓.๒ รายงานความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา กรรมการและเลขานุการ นำเสนอในที่ประชุมว่า บัณฑิตศึกษาได้ติดตามการรายงานความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ คน คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดรูปแบบวิทยานิพนธ์ นักศึกษานำเสนอผลงานในงานประชุม วิชาการเมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

มติที่ประชุม รับทราบ การรายงานความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์นักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๕.๑ รายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕)

อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา กรรมการและเลขานุการ นำเสนอในที่ประชุมว่า ด้วยประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ได้เสนอรายละเอียดการแก้ไข หลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง

พ.ศ. ๒๕๖๕) โดยมีขออาจารย์ ดร.นันทิพร เรืองสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คุณวุฒิ ปร.ด. (การสอนภาษาอังกฤษ) เป็นอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำ คณะครุศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการฯ มีมติ เห็นชอบ รายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๕) ตามที่เสนอ จึงเสนอคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษาเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบ รายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) การขอเพิ่มอาจารย์ ดร.นันทิพร เรืองสวัสดิ์ เป็นอาจารย์ผู้สอน

๕.๒ รายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔)

อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา กรรมการและเลขานุการ นำเสนอในที่ประชุมว่า ด้วยหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้เสนอรายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) โดยมีสาระการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ ๑) ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจาก อาจารย์ ดร.กิตติรัตน์ราชิ คุณวุฒิ คอ.ด. (การบริหารอาชีวศึกษา) เนื่องจากลาออกจากราชการ และอาจารย์ ดร.ศิริพร อนุสภาคคุณวุฒิ ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) เนื่องจากไม่ผ่านการประเมินการปฏิบัติงาน เป็น อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ แก้วมาเมือง คุณวุฒิ ปร.ด. (การบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ) ๒) ขออนุมัติเพิ่มแผนการเรียน แผน ข ในเล่ม มคอ.๒ เนื่องจากเดิมไม่ได้ระบุแผนการเรียน แผน ข ไว้ และกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเกณฑ์การสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา ซึ่งเกณฑ์ดังกล่าวมิได้ปรากฏให้ผู้สำเร็จการศึกษาจะต้องศึกษาในแผนการเรียนวิทยานิพนธ์เพื่อที่จะได้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก จึงขออนุมัติเพิ่มแผนการเรียน แผน ข ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระยะเวลาการศึกษา และนักศึกษามีโอกาสในการเข้ารับการสอบคัดเลือกข้างต้นได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ๓) ขออนุมัติเพิ่มจำนวนการรับนักศึกษา จากจำนวน ๔๐ คน เป็น ๖๐ คน ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เป็นต้นไป เนื่องด้วยหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มีอาจารย์ประจำหลักสูตร รวมจำนวน ๖ คน โดยอาจารย์ ๑ คน สามารถเป็นที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระให้กับนักศึกษาได้ไม่เกิน ๑๕ คน โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการฯ มีมติ เห็นชอบรายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๔) ตามที่เสนอ จึงเสนอคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษาเพื่อพิจารณา

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑) ควรแยกประเด็นสาระการปรับปรุงแก้ไข ข้อ ๑ กับ ข้อ ๒ และ ๓ ออกจากกัน เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเสนอกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พิจารณา

๒) ควรระบุแผนการรับนักศึกษาว่า ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ว่าการรับนักศึกษา ๖๐ คน แบ่งเป็นแผน ก จำนวนกี่คน และแผน ข จำนวนกี่คน

มติที่ประชุม เห็นชอบ รายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔) โดยมอบหลักสูตรระบุเพิ่มเติมว่ารับนักศึกษา แผน ก จำนวนกี่คน และนักศึกษา แผน ข จำนวนกี่คน ในสาระการปรับปรุงแก้ไข ข้อ ๓ ให้ชัดเจน

๕.๓ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา

อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา กรรมการและเลขานุการ นำเสนอในที่ประชุมว่า ด้วยนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา ยื่นคำร้องขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ (ฉบับใหม่) ข้อ ๓๔.๒.๒ ระบุว่า ให้คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรทำหน้าที่คณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และเค้าโครงการค้นคว้าอิสระหรือภาคินิพนธ์ โดยเชิญกรรมการเพิ่มเติมได้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทั้งนี้คณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรือคณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงการค้นคว้าอิสระหรือภาคินิพนธ์ต้องมีไม่น้อยกว่า ๔ คน ในจำนวนนี้ต้องมีประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือประธานกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหรือภาคินิพนธ์ของนักศึกษา และกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ไม่ใช่กรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหรือภาคินิพนธ์ของนักศึกษา อย่างน้อย ๓ คน แล้วแต่กรณี โดยมีเลขานุการคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา ได้ขอปิดหลักสูตรแบบมีเงื่อนไข และได้รับการอนุมัติจากจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร จากเดิม ๕ คน เหลือ ๓ คน จนกว่านักศึกษาจะสำเร็จการศึกษา จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดังนั้นหลักสูตรจึงเสนอผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา กุลนภาดล ร่วมเป็นกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ดังกล่าว

ทั้งนี้ฝ่ายเลขานุการได้เสนอ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ให้คณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษาพิจารณา

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ คือ หากรอการพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. แล้วระยะเวลาไม่ทันต่อการขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา สามารถให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา กุลนภาดล ร่วมเป็นกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เนื่องจากคุณวุฒิทางด้านการวิจัยและสถิติ สัมพันธ์กับทุกสาขาวิชา

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา กุลนภาดล ร่วมเป็นกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และเห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. โดยให้ปรับเนื้อหาในร่างข้อบังคับให้ชัดเจน และมอบงานนิติการปรับร่างข้อบังคับดังกล่าวให้สมบูรณ์ก่อนเสนอเข้าพิจารณาในคณะกรรมการพิจารณาข้อบังคับ และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์ต่อไป

๕.๔ การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา

อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา กรรมการและเลขานุการ นำเสนอในที่ประชุมว่า ด้วยนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา ยื่นคำร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ (ฉบับใหม่) ข้อ ๓๔.๕.๒ ระบุว่า *กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ หรือกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระหรือ ภาคนิพนธ์ประกอบด้วย กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระหรือ ภาคนิพนธ์อย่างน้อย ๑ คน กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่เคยเข้าประชุมพิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรือ การค้นคว้าอิสระหรือภาคนิพนธ์แต่ไม่ใช่กรรมการที่ปรึกษา ๑ คน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๓๔.๑.๒ จำนวน ๑ คน ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในมหาวิทยาลัยที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง ๑ คน เป็นกรรมการ โดยหลักสูตรได้เสนออาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฐ์ เป็นกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่เคยเข้าประชุมพิจารณาเค้าโครงฯ ซึ่งไม่เคยเข้าประชุมพิจารณาเค้าโครงฯ ดังกล่าว*

ทั้งนี้ฝ่ายเลขานุการได้เสนอ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ให้คณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษาพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบให้อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฐ์ ร่วมเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เนื่องจากเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และเห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. มอบงานนิติการปรับร่างข้อบังคับดังกล่าวให้สมบูรณ์ก่อนเสนอเข้าพิจารณาในคณะกรรมการพิจารณาข้อบังคับ และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

๖.๑ ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ฝ่ายเลขานุการแจ้งปฏิทินการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ที่ประชุมทราบ

มติที่ประชุม รับทราบปฏิทินการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ปิดการประชุม ๑๔.๐๐ น.



ดร.พรพรรณ ดอนพนัส
ผู้บันทึกรายงานการประชุม



อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม